
51

Diễn đàn khoa học và công nghệ

Soá 1+2 naêm 2020

Xin GS cho biết, cơ duyên nào 
đã dẫn GS đến với sự nghiệp 
nghiên cứu toán học? Theo GS, 
nền toán học của chúng ta hiện 
đang ở đâu so với thế giới và 
tiềm năng phát triển ra sao?

Những năm học trung học phổ 
thông, tại các lớp chuyên toán 
của Trường chuyên Hòa Bình, 
được các thầy, cô giáo giỏi dẫn 
dắt và được học cùng với nhiều 
bạn xuất sắc, sự khát khao vươn 
lên nhằm theo đuổi sự nghiệp học 
hành đã dẫn tôi đi tới quyết định 
theo đuổi lĩnh vực khoa học này. 
Với cá nhân tôi, việc lựa chọn sự 
nghiệp toán học có lẽ được hình 
thành từ niềm đam mê tự nhiên 
thời học sinh, và càng theo đuổi, 
tôi càng thấy toán học vô cùng 
thú vị: có thách thức, có sáng 
tạo, có mới mẻ, những điều đó đã 
cuốn hút tôi.

Đối với các nước đang phát 
triển thì toán học nước ta có một 
vị trí tương đối cả về số lượng lẫn 
chất lượng công bố khoa học. Tuy 

nhiên, khi so sánh với các nước 
phát triển thì nền toán học của 
chúng ta còn rất non trẻ, khoảng 
cách với họ còn rất xa. Cụ thể, 
lực lượng làm toán còn mỏng, 
số lượng các chuyên gia đầu 
ngành còn khá khiêm tốn. Những 
chuyên ngành phát triển mạnh 
trong nước chưa nhiều, chủ yếu 
ở những chuyên ngành truyền 
thống nên chúng ta chưa tạo ra 
được một cộng đồng toán rộng 
lớn, đa dạng, có thể hỗ trợ lẫn 
nhau và liên kết với các ngành 
khoa học khác. Dù vậy, tiềm 
năng phát triển lĩnh vực này rất 
lớn. Thứ nhất là chi phí để đầu tư 
phát triển ngành toán không quá 
nhiều, với sự phát triển kinh tế như 
hiện nay thì đó sẽ không phải vấn 
đề quá khó để giải quyết. Thứ hai 
là chất lượng toán học sinh phổ 
thông của chúng ta khá tốt khi so 
sánh với các nước trên thế giới, 
đặc biệt là các tài năng thuộc hệ 
thống các trường chuyên trên cả 
nước.

Như GS vừa trao đổi, tiềm 
năng phát triển của ngành toán 
nước ta rất lớn. Vậy theo GS, để 
đưa ngành này phát triển lên 
một tầm cao mới, vấn đề cần 
quan tâm nhất hiện nay là gì? 

Hiện nay, trong hệ thống giáo 
dục của chúng ta, đối với ngành 
toán thì chất lượng giáo dục phổ 
thông là tương đối tốt. Giáo dục 
đại học của chúng ta còn một số 
bất cập, nhưng đối với ngành toán 
thì vẫn chấp nhận được. Việc đào 
tạo nghiên cứu sinh ngành toán, 
tuy số lượng không nhiều, nhưng 
chất lượng không hề thua kém 
các quốc gia phát triển, điều này 
được thể hiện qua chất lượng của 
các công bố và của các luận án 
tiến sỹ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra 
là, vì sao sau khi bảo vệ thành 
công luận án thì các tân tiến sỹ đó 
phần nhiều không còn làm toán 
nữa? Như vậy, vô tình chúng ta 
mất đi một lực lượng quan trọng 
và cũng là lực lượng mà chúng ta 
đã bỏ ra nhiều tâm sức để đào 
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tạo mà không sử dụng, gây lãng 
phí. Vấn đề ở đây là sự hỗ trợ 
cho họ được tiếp tục nghiên cứu 
ở cấp độ cao hơn còn nhiều hạn 
chế. Chỉ gần đây chúng ta mới 
bắt đầu có học bổng sau tiến sỹ 
cho các nghiên cứu sinh sau khi 
tốt nghiệp của Viện Nghiên cứu 
cao cấp về Toán, và một số suất 
học bổng ở Viện Toán học (do 
Quỹ Simons tài trợ) nhưng với số 
lượng rất khiêm tốn.

Tôi cho rằng, để đưa ngành 
toán của Việt Nam phát triển ở 
tầm cao hơn thì cần sự hợp tác 
của nhiều phía. Về phía Nhà 
nước, tiếp tục triển khai Chương 
trình trọng điểm quốc gia phát 
triển toán học giai đoạn 2010-
2020 và các giai đoạn tiếp theo. 
Chương trình này đã góp phần 
thay đổi căn bản bộ mặt của 
ngành toán trong gần 10 năm trở 
lại đây. Về phía các cơ sở đào tạo 
đại học, cần nâng cao chất lượng 
giảng dạy, chất lượng đội ngũ và 
đặc biệt là chất lượng chương 
trình để chúng ta kịp cập nhật với 
thế giới. Phần quan trọng nữa là 
mối quan hệ giữa các cơ sở đại 
học, các viện nghiên cứu và các 
doanh nghiệp cũng cần thiết phải 
có sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau, 
để góp phần định hướng cho sinh 
viên cả về công việc cũng như sự 
phát triển nghề nghiệp, giúp cho 
họ thấy được “tương lai” trong 
việc học toán. 

Đứng đầu Nhóm nghiên cứu 
về lý thuyết phân bố giá trị - 
một chuyên ngành khá mới 
mẻ ở Việt Nam, xin GS chia sẻ 

đôi điều về nhóm nghiên cứu 
của mình cũng như vai trò của 
nhóm nghiên cứu nói chung 
trong khoa học?

Hiện nay, Nhóm nghiên cứu về 
lý thuyết phân bố giá trị gồm một 
số nhà khoa học của các trường 
đại học: Xây dựng, Điện lực, An 
Giang và Thăng Long, một số 
nghiên cứu sinh, thạc sĩ. Chúng 
tôi cùng nhau nghiên cứu về lý 
thuyết phân bố giá trị và các vấn 
đề xung quanh lý thuyết này. Mỗi 
năm, nhóm công bố được khoảng 
10 bài báo trên các tạp chí chuyên 
ngành thuộc danh mục ISI. Với 
vai trò trưởng nhóm, cá nhân tôi 
tập hợp các thành viên tích cực 
tham gia các công việc nghiên 
cứu chung của cả nhóm, qua 
đó giúp họ định hình các hướng 
nghiên cứu, cũng như các vấn đề 
riêng mà mỗi cá nhân có thể theo 
đuổi. Các thành viên cũng tích 
cực hỗ trợ, hướng dẫn lẫn nhau 
trong các hoạt động chuyên môn, 
đặc biệt là giúp các nhà nghiên 
cứu trẻ, học viên cao học, sinh 
viên làm quen, tập dượt với công 
việc nghiên cứu. Các thành viên 
trong nhóm hầu hết cùng tham 
gia chung các đề tài được Quỹ 
Nafosted cũng như Viện Nghiên 
cứu cao cấp về Toán tài trợ…

Hiện nay, các nhóm nghiên 
cứu đang triển khai thực hiện 
không ít đề tài khoa học do Quỹ 
Nafosted tài trợ. Theo tôi, nhóm 
nghiên cứu là không thể thiếu 
trong nghiên cứu và đào tạo, có 
đóng góp quan trọng đưa khoa 
học cơ bản phát triển. Việc xây 

dựng các nhóm nghiên cứu, trong 
đó có các nhóm nghiên cứu mạnh 
ở một số lĩnh vực là cần thiết. Mỗi 
nhóm nghiên cứu mạnh sẽ định 
hình cho một hướng phát triển, 
quy tụ được nhiều nhà nghiên 
cứu, tạo ra sự hợp tác rộng mở và 
có thể nghiên cứu được các vấn 
đề với chất lượng hơn hẳn so với 
các nghiên cứu nhỏ lẻ, đồng thời 
giúp đào tạo một đội ngũ kế cận 
dồi dào và chất lượng. Tôi cho 
rằng, cần có cơ chế đặc thù, các 
đề tài chuyên biệt để tài trợ cho 
các nhóm nghiên cứu như vậy, tất 
nhiên là phải có đánh giá chính 
xác về năng lực và đóng góp của 
nhóm đó. 

Xin GS chia sẻ về dự định 
của mình trong thời gian tới, 
đặc biệt là việc đóng góp thúc 
đẩy nhóm nghiên cứu mạnh?

Với cá nhân tôi, là người lãnh 
đạo một nhóm nghiên cứu thì 
việc trước mắt là hoàn thành các 
nhiệm vụ nghiên cứu đề ra, sau 
đó cố gắng phát triển được đội 
ngũ của nhóm nghiên cứu cả về 
số lượng và chất lượng, mở rộng 
hợp tác với các nhóm nghiên cứu 
khác ở trong và ngoài nước. Sau 
khi nhận học hàm GS, tôi hy vọng 
có thể đóng góp được nhiều hơn 
nữa cho cơ sở đào tạo và cộng 
đồng khoa học ngành toán thông 
qua việc đào tạo và những hoạt 
động chuyên môn khác; có thể 
học hỏi thêm được nhiều điều mới 
mẻ trong toán học, cùng đóng góp 
mở rộng liên kết và hợp tác trong 
nghiên cứu để có thể nghiên cứu 
các vấn đề rộng mở hơn. 

Xin cảm ơn và chúc GS 
sức khỏe, có nhiều công trình 
nghiên cứu mới cũng như đóng 
góp nhiều hơn nữa cho nền 
toán học nước nhà.
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